

'เศรษฐสิริ' ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ บ้านเดี่ยวพร้อมรีโน-สูดเอ็กซ์คลูซีฟ





โซนตะวันตกของกรุงเทพฯ กลายเป็นทำเลที่ฮอตมาแรง เมื่อโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการเปิดใช้ถนนพหลโยธิน-พุทธมณฑลสาย 4 (ถนนพระเทพ) ซึ่งเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ถึงพุทธมณฑลสาย 4

ส่งผลให้เดินทางมาสู่ย่านใจกลางเมืองได้ง่ายมากขึ้น ไม่ต้องอ้อมเส้นทางหรือใช้เวลาเดินทางนานเหมือนในอดีต

บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นศักยภาพของตลาดที่อยู่อาศัยบนทำเลกรุงเทพฯ โซนตะวันตก จึงพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว และเลือกแบรนด์ระดับไฮเอนด์



“เศรษฐสิริ” มาตอบสนองไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนในย่านนี้

ภายใต้โครงการ “เศรษฐสิริ ปิ่นเกล้า-กาญจนาฯ” มูลค่า 1,200 ล้านบาท มีจำนวน 74 ยูนิต ราคาเริ่มต้นที่ 15 ล้านบาท และสูงสุดกว่า 20 ล้านบาท

บนพื้นที่ 32 ไร่ บนถนนกาญจนาภิเษก ที่ดินทุกแปลงเริ่มต้นที่ 100 ตร.ว. ออกแบบภายใต้แนวคิด URBAN SANCTUARY-

THE SERENITY PLACE OF LIVING หรือ Back to Nature ๘๐๐
 สมองโลกที่สโลว์ไลฟ์ของผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตที่สงบ เรียบง่าย ท่ามกลาง
 ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่มากมายในโครงการ และคอกไม้บานารชนิด
 โดยที่ดินผืนยาวที่เอื้อให้ออกแบบผังโครงการให้มีความโดดเด่น
 และมีความเป็นส่วนตัวสูง เพราะภายในโครงการมีเพียง 74 ยูนิต การ
 ออกแบบต้องให้สอดคล้องการใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับ 2 แบบบ้าน
 คือ แบบ RITZ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 248 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2
 ที่จอดรถ

และแบบ AR ISTO ขนาดพื้นที่
 ใช้สอย 278 ตร.ม. 4 ห้องนอน 4
 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ

แต่ละโซนจะมีความพิเศษเฉพาะตัว
 มีการแบ่งผังโครงการออกแบบให้
 ไม่แออัดมีจำนวนยูนิตน้อยเพียง 2 ยูนิต
 ในบางโซนของโครงการ ทำให้มีความ
 เป็นส่วนตัวสูง

นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้คัดสรร



วัสดุกระเบื้องแกรนิตโต้ facade บ้าน ที่ม
 ความพิเศษมาใช้ ที่มีคุณสมบัติเด่น
 ทั้งทางด้าน การดูแลรักษา และ
 ความสวยงาม กระเบื้องที่เน้นโทน
 สีธรรมชาติ นอกจากจะสวยงาม
 แล้ว ยังแข็งแรง คงทน สามารถ
 ดูแลตัวเองได้ ส่งผลคือการดูแล



ในระยะเวลา ทำให้บ้านคงความสวยงามได้
 ยาวนานขึ้น

พร้อมกันนี้แต่ละโซนยังออกแบบให้
 สามารถเข้า-ออกโครงการได้สะดวก จากถนน
 กาญจนภิเษก หรือถนนพหลโยธินสาย 2
 โดยโซนด้านหน้าสามารถเดินทางเข้า-ออกได้
 ง่ายและรวดเร็ว โซนใกล้คลับเฮาส์ และสวน
 เข้าถึงการพักผ่อนได้อย่างสงบรื่นรมย์

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก
 ครบครัน ทั้งคลับเฮาส์ ฟิตเนส และสระ
 ว่ายน้ำ และระบบรักษาความปลอดภัยเยี่ยม
 ตลอด 24 ชั่วโมง



นายเมธา อังวัฒนพานิช รองกรรมการ
 ผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและ
 พัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ
 จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราใช้วิถีขายบ้าน
 พร้อมอยู่ โดยจะเปิดขายบ้านสร้างเสร็จพร้อม
 อยู่ ในเฟสแรก จำนวน 12 ยูนิต หนึ่งโครงการ
 ดังแค่นี้

พร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลดเงินสูงสุดถึง
 แสนบาท ฟรี แอร์ทุกห้องนอน จนถึงวันที่ 30
 ก.ย.นี้ ซึ่งตั้งใจจะพรีเซลในเดือนค.ค. แต่หาก
 เฟสแรกหมดก่อน ก็จะพรีเซลในเฟสที่สองไม่
 ต่ำกว่า 10 ยูนิต คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จ
 ทั้งหมดในกลางปีหน้า และภายใน 1 ปีจะ
 ขายหมด

ผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.sansiri.com
 โทร. 0-2201-3905

โกโหม ทงสิน